

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XV

Kính thưa các cử tri tỉnh Sơn La,

Tôi tên là **Đình Công Sỹ**

Sinh ngày 25/11/1979

Quê quán: xã Tường Hạ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

Dân tộc: Mường

Thường trú tại: Nhà Công vụ của Quốc hội, số 02 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Chức vụ hiện nay: Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó chủ tịch thường trực Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ, Phó chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Thái Lan.

Ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tôi sinh ra tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Từ năm 2001 sau khi tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội tôi đã trở về UBND huyện Phù Yên công tác. Đến năm 2007 tôi được điều động công tác về cơ quan Tỉnh đoàn thanh niên Sơn La và qua nhiều chức vụ khác nhau và sau đó là Bí thư Tỉnh đoàn, năm 2011, được cử tri trong tỉnh tín nhiệm, tôi đã tham gia Quốc hội lần đầu (khóa XIII) với mong muốn được đưa tiếng nói của cử tri các dân tộc tỉnh Sơn La cũng như tiếng nói của giới trẻ Sơn La đến Quốc hội. Sau khi trúng cử ĐBQH khóa XIII, tôi được phân công làm Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La. Với sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo, đồng nghiệp và sự nỗ lực học hỏi của bản thân, năm 2014, tôi được Ủy ban thường vụ Quốc hội điều động về Ủy ban Đối ngoại Quốc hội công tác và cùng với các đồng chí khác trong thường trực Ủy ban được giao các nhiệm vụ phụ trách hoạt động ngoại giao nghị viện với các nước khu vực Châu Á, phối hợp với các cơ quan hữu quan của Quốc hội trong việc tham gia thẩm tra một số luật pháp lệnh liên quan đến kinh tế, tài chính ngân sách; thực hiện các nhiệm vụ của Ủy ban Đối ngoại như thẩm tra các luật, pháp lệnh, các điều ước quốc tế, thẩm tra việc đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm đại sứ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại các nước, các tổ chức quốc tế; tham gia một số hoạt động đối ngoại đa phương tại: Liên minh nghị viện thế giới (IPU), Liên minh nghị viện Pháp ngữ (APF) và Liên minh nghị viện ASEAN (AIPA), phụ trách hoạt động của Nhóm nghị sĩ trẻ Việt Nam với tư cách Phó chủ tịch thường trực Nhóm và được phân công làm Phó chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Thái Lan.

Kính thưa các cử tri,

Để tham gia vào danh sách các ứng cử viên ĐBQH khóa XV, tôi đã trải qua các bước hiệp thương do Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam tổ chức, đã được cử tri nơi công tác và nơi cư trú đồng ý đề tôi tham gia làm ứng

cử viên. Với cá nhân tôi rất vinh dự khi được Ủy ban bầu cử Quốc gia giới thiệu trở về quê hương Sơn La ứng cử, nhưng cũng nhận thức được trách nhiệm lớn lao. Đây là nguyện vọng của cá nhân tôi, những tình cảm, tâm huyết và mong muốn được quê hương ngày càng phát triển vẫn theo đuổi tôi. Như cử tri biết, tôi đã tham gia ĐBQH khóa XIV. Trong nhiệm kỳ qua, tổng kết đánh giá nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã nhận định nhiệm kỳ qua Quốc hội đã có rất nhiều thành tựu quan trọng. Các quyết sách của Quốc hội luôn xuất phát từ ý chí, nguyện vọng của nhân dân, lợi ích quốc gia dân tộc, từ yêu cầu phát triển đất nước, tạo nên những chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại. Những thành tựu đạt được trên cả 3 chức năng: lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Về lập pháp (xây dựng pháp luật), Quốc hội đã ban hành 72 luật, 2 pháp lệnh và nhiều nghị quyết; giám sát tối cao của Quốc hội với 7 chuyên đề, như về an toàn, vệ sinh thực phẩm; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; về quản lý sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; về quy hoạch quản lý, sử dụng đất đô thị; phòng cháy chữa cháy và về phòng chống xâm hại trẻ em; Về quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước: Quốc hội đã xem xét quyết định nhiều quyết sách quan trọng của đất nước, có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, có những quyết sách phù hợp về những vấn đề cấp thiết, vấn đề nóng như: những quyết sách liên quan đến phòng, chống dịch bệnh covid, miễn giảm thuế cho doanh nghiệp, đặc biệt là Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể và chủ trương đầu tư Chương trình MTQG về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030. Đây là đề án đặc biệt quan trọng (về quy mô, mục tiêu lớn, ngân sách lên đến hàng trăm ngàn tỷ đồng). Đề án này sẽ khắc phục được tình trạng đầu tư dàn trải, manh mún và đặc biệt kỳ vọng sẽ giảm tỷ lệ nghèo đa chiều trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Trong công tác lập pháp với trách nhiệm đại biểu, tôi đã cùng các thành viên của Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La đã tích cực tham gia vào các dự án luật, nhất là lồng ghép vấn đề liên quan đến chính sách với đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi trong các luật. Việc tham gia ý kiến này được thực hiện tại cơ quan công tác, tại họp tổ và tại hội trường; tham gia giải quyết những vấn đề người dân và cử tri tỉnh ta quan tâm như: chi trả dịch vụ môi trường rừng, chính sách về quản lý, khoanh nuôi phát triển và bảo vệ rừng; đề nghị Chính phủ và các bộ quan tâm đầu tư đường giao thông; chính sách cho người có công (như đề nghị trung ương kịp thời phân bổ ngân sách về hỗ trợ làm nhà); vấn đề giảm độ tuổi người cao tuổi được hưởng trợ cấp hàng tháng; về chính sách cho giáo viên, học sinh vùng miền núi hay đổi mới chương trình và sách giáo khoa; đơn giản thủ tục khám chữa bệnh cho nhân dân, chính sách cho cán bộ cơ sở, nhất là đội ngũ cán bộ ở xã, tổ dân phố, tiểu khu, ở bản; chính sách cho giáo viên và học sinh vùng vùng sâu, vùng xa; kiến nghị việc phân bổ ngân sách kịp thời để thực hiện các dự án thuộc vùng di dân tái định cư vùng Thủy điện Hòa Bình, thủy điện Sơn La được Đoàn ĐBQH tỉnh cũng như cá nhân tôi vẫn đang theo đuổi. Đây là

vấn đề mà tôi trần trở, có ý kiến trong thời gian qua ... Qua phản ánh của ĐBQH, trong đó có ĐBQH của tỉnh ta nhiều chính sách đã được Chính phủ tiếp thu và điều chỉnh cho phù hợp. Đặc biệt nhiều vấn đề nóng khác như: hàng giả hàng nhái, tình trạng quảng cáo sai sự thật, lừa dối người tiêu dùng, ô nhiễm môi trường, tội phạm ma túy... được báo cáo đến Quốc hội và đề nghị các cơ quan có phương hướng xử lý. Quay trở lại với vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, tạo sinh kế cho bà con, cá nhân tôi cũng đã có nhiều lần lên tiếng, như tại kỳ họp gần đây (kỳ họp thứ 10), tôi đã kiến nghị quan tâm việc giải quyết đất ở, đất sản xuất cho vùng đồng bào DTTS là nhiệm vụ chính trị quan trọng có tác động đa chiều đến KT -XH, an ninh quốc phòng. Tôi cũng kiến nghị các chính sách sắp tới đây phải thực chất hơn và gắn với tính bền vững, thân thiện với môi trường. Hay như vấn đề thủy điện nhỏ và vừa và những tác động bất lợi của thủy điện đến môi trường và đời sống nhân dân cũng đã được tiếp thu.

Với tư cách là thành viên của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, làm Ủy viên thường trực của Ủy ban Đối ngoại và là Phó chủ tịch thường trực Nhóm ĐBQH trẻ Việt Nam. Trong thời gian công tác ở Ủy ban, trong nhiệm vụ được phân công tôi đã cùng tập thể thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Đối ngoại như tổ chức, tham gia các Đoàn công tác ra nước ngoài và đón các đoàn khách quốc tế vào làm việc với Quốc hội; thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh, giám sát, khảo sát, thẩm tra các Tờ trình của Chủ tịch nước, của Thủ tướng Chính phủ về gia nhập, phê chuẩn việc ký kết các điều ước quốc tế, phê chuẩn Tờ trình đề nghị bổ nhiệm đại sứ Việt Nam ở nước ngoài với mong muốn mở ra nhiều cơ hội cho việc phát triển kinh tế của đất nước, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Kính thưa các cử tri,

Là người con Tây bắc, được học tập và trưởng thành từ quê hương Sơn La, Trong những năm qua với trách nhiệm ĐBQH tỉnh Sơn La khóa XIV, tôi đã cùng các đại biểu trong Đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ đại biểu: tham gia đầy đủ các cuộc họp của Quốc hội, các cuộc họp chuyên môn, tiếp xúc cử tri của tỉnh Sơn La đầy đủ; tham gia các hoạt động giám sát của Đoàn tại địa phương, phát hiện được những hạn chế, những bất cập trong các quy định và hạn chế trong tổ chức thực hiện và kiến nghị với địa phương, các chủ thể giám sát biết và có hướng khắc phục; đồng thời tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân theo kế hoạch, tiếp nhận đơn thư của công dân gửi đến đại biểu và gửi các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Với tình cảm sâu sắc và trách nhiệm với quê hương, với cử tri, đáp ứng mong muốn trở về quê hương ứng cử, Ủy ban bầu cử Quốc gia đồng ý đề tôi về Sơn La, các bước hiệp thương đã tiến hành theo luật định, nếu được cử tri tin nhiệm bầu tôi làm ĐBQH khóa XV, tôi sẽ cố gắng, nỗ lực để làm tốt nhiệm vụ người đại biểu nhân dân, cụ thể là:

Một là, tiếp tục gắn bó mật thiết với nhân dân, với cử tri, lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng của cử tri, nhất là những vấn đề được đông đảo cử tri quan tâm, chuyển tải, phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội,

các cơ quan, tổ chức hữu quan xem xét giải quyết. Những vấn đề thuộc địa phương gửi đến các cấp chính quyền địa phương giải quyết, những vấn đề trung ương thì gửi đến Chính phủ và các bộ ngành xem xét trả lời. Đồng thời giám sát việc thực hiện các kiến nghị đó được giải quyết ra sao. Tôi sẽ đem hết khả năng của mình cùng đoàn ĐBQH tỉnh thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri; phổ biến và vận động Nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật; tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo quy định của pháp luật.

Trong bối cảnh tiên bộ của khoa học công nghệ, tôi sẽ đa dạng các hình thức tiếp nhận thông tin: qua trực tiếp, tin nhắn, nhận thư qua bưu điện, qua các trang mạng cá nhân. Tôi rất sẵn lòng được tiếp nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Thư điện tử của tôi: dinhcongsy@gmail.com, điện thoại: 0904. 660.237. địa chỉ hiện tại: Đinh Công Sỹ, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, số 01 đường Độc Lập, quận Ba Đình, tp. Hà Nội.

Đặc biệt, tôi sẽ giữ mối liên hệ với địa phương để nắm bắt kịp thời tình hình, trong phạm vi trách nhiệm ĐBQH sẽ kiến nghị Đoàn ĐBQH tỉnh hoặc bản thân kiến nghị giải quyết những vấn đề bức thiết của địa phương liên quan đến hoàn thiện thể chế, pháp luật chuyên Quốc hội, các bộ ngành, Chính phủ xem xét giải quyết.

Hai là, tham gia thực hiện tốt các chức năng của Quốc hội. Tham gia đầy đủ các kỳ họp, các phiên họp của cơ quan mà tôi là thành viên; tham gia đầy đủ và tích cực vào hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh; tham gia ý kiến thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ đại biểu.

Trong hoạt động xây dựng pháp luật: tích cực, chủ động đề xuất các quy định của pháp luật theo hướng tăng cường công tác quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức nhà nước; hoàn thiện các quy định về phòng chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm mới sử dụng công nghệ cao, cần có các chế tài pháp luật mạnh mẽ hơn nữa với các tội phạm gây bức xúc trong nhân dân như: tội phạm ma túy, các vi phạm về an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường, về lừa dối người tiêu dùng, quảng cáo sai sự thật,..vv.

Quan tâm đến hệ thống pháp luật về hoàn thiện thể chế, trong đó có bộ máy chính quyền địa phương như cấp huyện và hoạt động của những người hoạt động không chuyên trách ở xã, bản, tiểu khu, tổ dân phố. Kiến nghị giải quyết những bất cập và sự phù hợp trong tổ chức bộ máy cơ quan nhà nước ở cơ sở ở vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, mức phụ cấp cho những người hoạt động chuyên trách tại xã, phường, thị trấn, mức hỗ trợ cho những người hoạt động không chuyên trách tại bản, tiểu khu, tổ dân phố.

Ba là, trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Tiếp tục kiến nghị hoàn thiện các chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số, người dân vùng miền núi. Hiện nay, cùng sự phát triển của kinh tế, sự phân tầng xã hội, phân hóa giàu nghèo khá mạnh. Nếu trúng cử ĐBQH, tôi sẽ tập trung kiến nghị với Quốc hội xem xét những điều chỉnh hợp lý việc thực hiện các chính sách giảm nghèo hiện nay, nhất là cơ chế, cách thức phân bổ nguồn lực của trung ương cho các địa phương, tạo điều kiện tốt hơn cho nông dân miền núi, vùng

sâu, vùng xa có điều kiện phát triển nhanh, bền vững, hạn chế đến mức thấp nhất khoảng cách giàu nghèo theo hướng giảm hỗ trợ trực tiếp, chuyển mạnh sang hỗ trợ gián tiếp thông qua tín dụng và hỗ trợ kỹ thuật, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm; quan tâm hoàn thiện các quy định đến người cao tuổi, trẻ em nhất là các quy định liên quan đến bảo vệ trẻ em khỏi xâm hại; hoàn thiện phương thức khám, chữa bệnh cho nhân dân, nhất là trường hợp có bảo hiểm y tế; tiếp tục giảm bớt những thủ tục không cần thiết trong quản lý hành chính nhà nước, loại bỏ thủ tục rườm rà, gây phiền hà, giảm bức xúc cho nhân dân.

Quan tâm hơn đến việc kiến nghị nâng cấp, sửa chữa, làm mới cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn, những vùng dễ bị thiên tai, lũ ống lũ quét và sạt lở.

Những năm gần đây, Sơn La là tỉnh có số lượng lao động đi làm công nhân ở xa khá lớn. Cùng với việc giải quyết được việc làm, có thu nhập cho người lao động và áp lực giải quyết những tệ nạn xã hội thì trong tương lai không xa, những mặt trái cần phải giải quyết như: tình trạng ly hôn, chăm sóc trẻ em, hưởng thụ văn hoá tinh thần, bệnh tật nghề nghiệp sẽ là các thách thức đối với đội ngũ công nhân là công dân của địa phương ta đi lao động ở các vùng khác. Do vậy, tôi sẽ dành những quan tâm góp ý hoàn thiện chính sách, pháp luật về vấn đề này.

Bốn là, với tư cách ĐBQH chuyên trách tôi sẽ tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp toàn thể của Quốc hội; tham gia các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội; của Ủy ban của Quốc hội mà mình là thành viên, các phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội khi được triệu tập. Với trách nhiệm của mình được phân công tại Ủy ban Đối ngoại, tôi sẽ tham gia các hoạt động đối ngoại của Quốc hội hướng tới nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế, trước mắt là hoàn thành nhiệm vụ ở những địa bàn được phân công.

Với tình yêu với quê hương và cũng là người con của quê hương Sơn La, nhận thức trách nhiệm cao của bản thân khi tham gia ứng cử đại biểu, tôi mong muốn được các cử tri sẽ bỏ phiếu để tôi trở thành đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tôi trân trọng cảm ơn. Kính chúc các cử tri mạnh khoẻ, hạnh phúc!

Ứng cử viên ĐBQH khóa XV



Đinh Công Sỹ